

ประมวลสรุปมติคณะรัฐมนตรีที่สำคัญและเกี่ยวข้องกับ พอช.และขบวนการองค์กรชุมชน

ณ วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561

เรื่อง	สาระสำคัญ
<p>1.เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติสถาบันการเงินประชาชน พ.ศ.</p>	<p>กรม.มีมติอนุมัติหลักการร่าง พรบ.สถาบันการเงินประชาชน พ.ศ. ตามที่ก.การคลัง (กค.) เสนอ และให้ส่งสนง.คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให้ความเห็นของ พม. สนง.คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจฯ ฝ่ายกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม คสช. และคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ ส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป</p> <p>สาระสำคัญ กำหนดให้มี</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.คณะกรรมการพัฒนาระบบสถาบันการเงินประชาชน โดยมีหน้าที่เสนอแนะนโยบายและแนวทางในการพัฒนาต่อกรม. กำกับดูแล ตรวจสอบ ส่งเสริม กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดตั้ง จัดทะเบียน ดำเนินการ เพิกถอน พันสภาพ ประเภท ลักษณะ ออกระเบียบกำหนดคุณสมบัติของสมาชิก ให้ความเห็นชอบคำขอจดทะเบียน ยกเลิกและเพิกถอนตามข้อเสนอแนะของธนาคารผู้ประสานงาน กำหนดกรอบอัตราดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียม ค่าบริการ ผลตอบแทนและรายงานผลการดำเนินการต่อกรม.และสาธารณชน อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 2.ธนาคารผู้ประสานงาน โดยมีหน้าที่สนับสนุนช่วยเหลือ แนะนำการจัดตั้ง รับคำขอจัดตั้ง เลิก หรือเพิกถอน เพื่อนำเสนอคณะกรรมการจัดทำและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับให้บริการทางการเงิน ระบบโอนเงิน ระบบบัญชี หรือระบบอื่นใดที่จำเป็น พัฒนาศักยภาพและความพร้อม เป็นตัวกลางในการทำธุรกรรมทางการเงิน จัดทำระบบข้อมูล ข้อมูลธุรกรรมทางการเงินของสมาชิก ติดตามตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายและมาตรการที่เกี่ยวข้อง 3.จัดตั้งเมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการฯ โดยมีฐานะเป็นนิติบุคคล และต้องมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการให้บริการด้านการเงินระดับชุมชนแก่สมาชิก ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการฯ กำหนด 4.กรม.ฯ มีอำนาจหน้าที่บริหาร ตรวจสอบ กำกับ ดูแล จัดสรรดอกผล รายได้ ผลประโยชน์ จัดทำบัญชี ออกประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ รับและจัดทำทะเบียนสมาชิก ทำนิติกรรม สัญญา ภาระผูกพัน ติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน 5.ทุนหรือทรัพย์สิน ประกอบด้วยเงินที่สมาชิกร่วมลงทุนหรือฝาก ได้รับบริจาค ดอกผล รายได้ ผลประโยชน์ที่เกิดจากเงินหรือทรัพย์สินฯ 6.มีอำนาจหน้าที่ให้บริการการเงินระดับชุมชนกับสมาชิก กระทำการใดๆ เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ คุณภาพชีวิต สวัสดิภาพ และสวัสดิการของสมาชิกและประชาชนในชุมชน และปฏิบัติงานอื่นใด เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง 7.ภายใน 150 วันนับจากวันสิ้นปีให้จัดทำงบแสดงฐานะการเงิน เปิดเผย และรายงานผลการดำเนินการประจำปีต่อสมาชิกและสาธารณชน รวมทั้งจัดส่งให้กับผู้ตรวจสอบ

เรื่อง	สาระสำคัญ
	<p>8.ผู้อนุมัติให้ดำเนินการหรืองดเว้นการดำเนินการ หรือเป็นผู้ดำเนินการ หรือรับผิดชอบในการดำเนินการนั้น ได้กระทำผิดหน้าที่ของตน ด้วยประการใดๆ โดยทุจริต ต้องระวางโทษจำคุกและปรับ</p>
<p>2.เรื่อง ทิศทางการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12</p>	<p>กรมมีมติรับทราบทิศทางการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ตามที่สทง.คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เสนอ ดังนี้</p> <p>1.ภาพรวม ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประกอบด้วย 8 จังหวัด ได้แก่ ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด ฉะเชิงเทรา นครนายก ปราจีนบุรี และสระแก้ว เศรษฐกิจหลัก คือ อุตสาหกรรมและการท่องเที่ยว เป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน เป็นแหล่งผลิตอาหารสำคัญของประเทศ มีปัญหามลพิษ การขยายตัวของเมือง แหล่งอุตสาหกรรม และแหล่งท่องเที่ยวอย่างรวดเร็ว ใช้น้ำปริมาณมากและขาดแคลนแรงงาน</p> <p>2.ประเด็นปัญหา โครงสร้างพื้นฐานไม่เพียงพอ การผลิตขาดการนำนวัตกรรมมาสร้างมูลค่าเพิ่ม การท่องเที่ยวกระจุกตัวในบางจังหวัด</p> <p>3.ศักยภาพและโอกาส เป็นศูนย์รวมอุตสาหกรรมที่สำคัญของประเทศ มีแนวโน้มที่จะเติบโตเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมสมัยใหม่ของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีท่าเรือน้ำลึกและระบบโครงข่ายการขนส่งทางถนนและรถไฟ สู่นานาชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญและเป็นที่ยอมรับหลายในระดับนานาชาติ เป็นแหล่งเพาะปลูกผลไม้หลักของประเทศโดยเฉพาะทุเรียน มังคุด และเงาะ มีชายฝั่งทะเลที่เหมาะสมแก่การทำประมงน้ำลึก และการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง เป็นแหล่งเจียระไนอัญมณีที่มีคุณภาพและมีชื่อเสียง มีพรมแดนติดกับชายแดนกัมพูชาที่ใกล้กรุงเทพฯ และพื้นที่ระยองเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกเฉียงเหนือ</p> <p>4.แนวคิดและทิศทาง</p> <p>4.1.เป็นพื้นที่ฐานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมหลัก (Industrial heartland) และเป็นที่ตั้งของท่าเรือน้ำลึกและท่าอากาศยานนานาชาติ เชื่อมโยงกับเศรษฐกิจโลก</p> <p>4.2.เป็นพื้นที่ในแนวระเบียงเศรษฐกิจตอนใต้ของอนุภาคลุ่มน้ำโขง (Southern Economic Corridor และ Southern Coastal Economic corridor) ที่เชื่อมโยงเมียนมา – ไทย – กัมพูชา – เวียดนาม ซึ่งเป็นเส้นทางลัดโลจิสติกส์ (Land bridge) เชื่อมโยงภูมิภาคอาเซียนกับโลกตะวันตกและโลกตะวันออกเฉียงเหนือ</p> <p>4.3.เป็นแหล่งผลิตอาหารสำคัญของประเทศ</p> <p>4.4.เป็นแหล่งท่องเที่ยวระดับนานาชาติ</p> <ul style="list-style-type: none"> ● วัตถุประสงค์ <ol style="list-style-type: none"> 1) เพื่อกระจายความเจริญและโอกาสทางเศรษฐกิจไปสู่ภูมิภาคอย่างทั่วถึงมากขึ้น 2) เพื่อพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจใหม่ให้สนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและการพัฒนาในพื้นที่อย่างยั่งยืน 3) เพื่อพัฒนาเมืองศูนย์กลางของจังหวัดเป็นเมืองน่าอยู่สำหรับคนทุกกลุ่มในสังคม ปลอดภัย สิ่งแวดล้อมเมืองมีมาตรฐาน บริการสาธารณะมีคุณภาพ และมีระบบขนส่งสาธารณะในเขตเมืองอย่างทั่วถึง

เรื่อง	สาระสำคัญ
	<p>4) เพื่อฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และสร้างความสมดุลของระบบนิเวศ</p> <ul style="list-style-type: none"> ● เป้าหมายและตัวชี้วัด <ol style="list-style-type: none"> 1) สัดส่วนคนจนภาคตะวันออกเฉียงเหนือลดลง 2) สัมประสิทธิ์การกระจายรายได้ลดลง 3) มูลค่าการลงทุนภาครัฐและเอกชนในพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษชายแดนเพิ่มขึ้น 4) จำนวนเมืองศูนย์กลางของจังหวัดที่ได้รับการพัฒนาเป็นเมืองน่าอยู่เพิ่มขึ้น 5) จำนวนพื้นที่ป่าไม้และป่าชายเลนเพิ่มขึ้น 6) สัดส่วนพื้นที่ชลประทานและพื้นที่รับประโยชน์ของระบบชลประทานเพิ่มขึ้น 7) การเข้าถึงระบบประปาเพิ่มขึ้น 8) คุณภาพอากาศอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน 9) ร้อยละของปริมาณขยะที่ได้รับการกำจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการเพิ่มขึ้น ● แนวทางการพัฒนา 5 แนวทาง <ol style="list-style-type: none"> 1.) พัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ให้เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษที่มีความทันสมัยที่สุดในภูมิภาคอาเซียน 2.) พัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือให้แหล่งผลิตอาหารที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล 3.) ปรับปรุงมาตรฐานสินค้าและธุรกิจบริการด้านการท่องเที่ยว 4.) พัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจชายแดนให้เป็นประตูเศรษฐกิจเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้านให้เจริญเติบโตอย่างยั่งยืน 5.) แก้ไขปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและจัดระบบการบริหารจัดการมลพิษให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น <p>5.แผนงาน/โครงการ</p> <ol style="list-style-type: none"> 5.1.พัฒนาโครงข่ายคมนาคมขนส่ง สิ่งอำนวยความสะดวก บุคลากรเทคโนโลยี และนวัตกรรม ให้เอื้อต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมาย 5.2.พัฒนาประสิทธิภาพการผลิตและคุณภาพสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูปที่สำคัญของภาคให้ได้มาตรฐาน 5.3.พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เชิงเกษตร เชิงสุขภาพ การท่องเที่ยวโดยชุมชน และแหล่งท่องเที่ยวอารยธรรม 5.4.พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกรองรับการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยวเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้าน 5.5.แก้ไขปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและจัดระบบการบริหารจัดการมลพิษให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น

หมายเหตุ เอกสารชุดนี้เป็นเอกสารข่าวสรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรีที่สรุปจากเว็บไซต์ <http://www.thaigov.go.th> สำหรับมติคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการการตรวจสอบที่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี โทร.0 2280-9000